



ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๓๘๔

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งจัดสรรโอนเงินงบประมาณสนับสนุนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบท สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับโรงเรียนและระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๒๗๘/ว๑๗๑๐ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
ตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับโรงเรียน จำนวน ๒ ศูนย์ และระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๕ ศูนย์ เพื่อทำหน้าที่
เป็นศูนย์ฝึกอบรม และให้คำปรึกษาหลักสูตรการพัฒนาการจัดการจัดการระดับปฐมวัย ตามแนวคิดมอนเตสซอรี
ให้กับสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการและพื้นที่ใกล้เคียง นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ตามแนวคิด
มอนเตสซอรี บริบท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงจัดสรร โอนเงินงบประมาณ
ให้กับศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวนศูนย์ละ ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดฝึกอบรมให้คำปรึกษา
และสนับสนุนสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรอง
การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน งบดำเนินงาน รหัส GFMS ของโครงการ ๒๐๐๐๔๑๐๐๐Q๒๖๖๖

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกศทิพย์ ศกวานิช)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๐